



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวันเวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

หน่วยที่ ๑ ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อสกุล
๑๐๐๑	นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชลิ*
๑๐๐๒	นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์

หน่วยที่ ๒ ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง Talent Network ทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อสกุล
๒๐๐๑	นายอัครพล ฮาบเจริญ*

๒. กำหนดวัน...

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

วัน เวลา สถานที่คัดเลือก	วิธีการคัดเลือก
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> ● สัมภาษณ์ ● พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร ● พิจารณาจากเรียงความในหัวข้อ <ul style="list-style-type: none"> - เหตุผลที่ผู้สมัครสมควรได้รับทุนฝึกอบรม - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหากผู้สมัครได้รับทุนฝึกอบรม

กรณีที่ผู้สมัคร มีเครื่องหมาย * ทำยี่ห้อ หมายถึง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ยังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทุนกำหนด หากได้รับการคัดเลือกจะต้องนำผลการทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นที่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ทาง www.oae.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร